



เรื่องผัวๆเมียๆ ไม่เกิดกับใครไม่รู้

โดย : ดอกอว

เรื่องมีอยู่ว่า มีสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกัน ด้วยเรื่องราวไม่ได้ใหญ่โตอะไร ก็แค่ว่าผู้เป็นภรรยาอยากให้สามียอมปฏิบัติต่อตัวเองตามแบบอย่างครอบครัวอื่นๆ โดยให้ตัวเองมีอำนาจในการตัดสินใจผู้เดียว เมื่อตกลงกันไม่ได้ฝ่ายภรรยาขอร้องสามีว่าอยากไปอยู่เมืองนอกสักพัก ไปเรียนต่อและสัญญาจะกลับมาทำหน้าที่ภรรยาอย่างดีเยี่ยม สามีก็เลยยอมส่งภรรยาไปต่างประเทศเพื่อไปพักใจพักกาย ไปเรียนต่อเพื่อกลับมาจะได้มีอะไรที่ดีขึ้น ตลอดปีก็ส่งเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ พร้อมติดต่อสื่อสารตลอดเวลา แต่สักฝ่ายหญิงกลับน้อยอกน้อยใจคิดว่าสามีขับไล่อตัวเองไปให้ห่างไกล

1 ปีต่อมา ฝ่ายหญิงก็ได้กลับมาจากต่างประเทศไม่ได้กลับมาพักที่บ้านของสามีของตนเอง แต่กลับไปพักอยู่ในบ้านของเพื่อนของเธอแบบลับๆ ไม่กี่วันผ่านมาเพื่อนของผู้เป็นภรรยาก็ได้พากันมาเก็บเสื้อผ้าขนของทั้งหมดออกมาจากบ้านของผู้เป็นสามี และแยกบ้านออกไปอยู่เองเพราะคิดว่าเก่งกล้าพอตัว จึงใส่ร้ายป้ายสีให้สามี ชักนำลูกๆติดไปเลี้ยงดูด้วยอีกหลายคน

เรื่องราวก็เป็นไปอย่างนี้อยู่ยาวนานหลายเดือน ทางฝ่ายสามีก็เห็นว่าเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าจะช่วยตนได้จึงไหว้วานขอให้เขามาช่วยเคลียร์ปัญหาหัวใจให้หน่อย แต่การเคลียร์ปัญหาดูเหมือนว่าเพื่อนไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกลางเสียแล้ว แต่เลือกข้างฝ่ายภรรยามากกว่าตนเอง เพื่อนกลับไปแอบรักภรรยาของตนเองเสียแล้ว

ในที่สุดฝ่ายสามีจึงตัดสินใจบอกให้เพื่อนหยุดเป็นผู้ไกล่เกลี่ยปัญหาหัวใจสักพัก ปล่อยให้เขาทั้งสองเคลียร์ปัญหาหัวใจกันเองดีกว่า แต่เพื่อนกลับไม่หยุดบทบาทนี้ไปรับเอาภรรยาของเพื่อนพร้อมกับลูกๆมาเลี้ยงดูเสียเอง สถาปนาใหญ่โต ประกาศต่อสาธารณะชนโดยไม่กลัวเกรงใจใคร ไม่นานชายรับเอาภรรยาเพื่อนขึ้นไปเป็นภรรยาของตัวเองในเรือน ให้ขึ้นไปนั่งเก้าอี้ในบ้านของตัวเองเสียหน้าตาเฉย จนในที่สุดฝ่ายผู้เป็นสามีก็เลิกพอใจ และยังรักภรรยาอยู่ปรารถนาว่าสักวันจะได้ภรรยากลับมาเหมือนเดิม จึงร้องเรียนไปยังผู้ใหญ่ในบ้านของเพื่อนคนนั้น แต่ผู้ใหญ่ในบ้านก็บอกว่าเรื่องมันผ่านไปตั้ง 7 ปีแล้วปล่อยๆมันไปเสียเถิด แทนที่จะมีปัญหากันก็ขอให้ทั้งสามฝ่ายมานั่งลงคุยกันและทานข้าวปลาอาหาร หรือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ลูกหลานได้เห็น

ในกรณีนี้อยากถามความคิดเห็นของพี่น้องคริสเตียนว่า ท่าทีของผู้เป็นภรรยาเหมาะสมไหม ผิดหลักการในพระคัมภีร์ไหม และท่าทีของเพื่อนผู้มาช่วยไกล่เกลี่ยมีพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่ และสามีคนนั้นควรที่จะทำอะไรต่อไป เป็นไปได้ไหมที่สามีคนนั้นจะทำหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และไปนั่งทานอาหารด้วยกันทั้งสามฝ่ายเหมือนกับไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น?

ท่านคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ ยอมรับได้ไหม ?

เรื่องพั่วๆเมี้ยว

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 23:24 น. - แก้ไขล่าสุด วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:27 น.
